



ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีมีความจำเป็นต่อการสื่อสารยุคใหม่ที่มีการนำเสนอข่าวสารต่างๆ ต้องฉับพลันและรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากส่วนงานของรัฐ ภาคธุรกิจ หรือแม้แต่หน่วยงานด้านการศึกษาต้องส่งข่าวสารออกไปสู่สังคมภายนอก จะต้องรวดเร็วและทันเหตุการณ์ และผู้นำเรื่องราวข่าวสารการศึกษาจากสถาบันการศึกษาออกสู่สาธารณชนที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบันก็คือ สื่อสารมวลชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนที่นับวันจะใช้บริการสื่อมวลชนในการรายงานข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคมภายนอกมากขึ้น



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) จึงเล็งเห็นความสำคัญของสื่อมวลชนทุกแขนงในการทำงานเพื่อนำข่าวสารเผยแพร่สู่สาธารณชน จึงได้เปิด “ศูนย์บริการสื่อมวลชนและเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ” ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการติดต่อประสานงานด้านข่าวสารกับมหาวิทยาลัย และยังเป็นช่องทางในการให้บริการทางการศึกษาและการสื่อสารกับนานาชาติในประชาคมอาเซียนอีกด้วย

ผศ.ดร.ศุภชัย สมัมปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีกิจกรรมและโครงการต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย และหลายกิจกรรมหรือหลายโครงการมีการเปิดตัวในวันเดียวกัน ซึ่งทางกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศมีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่

เสมือนนักข่าวเป็นผู้บันทึกภาพและวิดีโอพร้อมเขียนสคริปต์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ดังนั้นผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนทุกแขนงที่ต้องการข่าวของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดภาพข่าวและวิดีโอจาก Press Center หรือแลกเปลี่ยนสื่อภาพและวิดีโอกับทางมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา หรือสามารถเข้ามาติดต่อที่ศูนย์ MSU Press Center ได้โดยตรง ซึ่งตั้งอยู่ที่กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ web access เข้ามาได้โดยติดต่อขอ Username และ Password ที่กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้เปิดตัวเว็บไซต์ภาษาอังกฤษและเว็บไซต์ภาษาจีนเวอร์ชันใหม่ ซึ่ง รศ.ดร.ณัฐนที ดร.ชูรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวถึงที่มาของเว็บไซต์ดังกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนิสิตนานาชาติจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยแต่ละปีมีนิสิตนานาชาติเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยประมาณ 200-300 คนจากกว่า



20 ประเทศ จึงต้องปรับโฉมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในทุก 3 ปี เพื่อให้สวยงาม ทันสมัยและสะดวกในการใช้งาน เพื่อให้ นิสิตและบุคลากรนานาชาติและชาวต่างชาติที่สนใจและต้องการจะเข้าศึกษา

ต่อที่มหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางหรือโทรศัพท์มาสอบถามที่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในเว็บไซต์ซึ่งมีระบบการรับสมัครนิสิตและบุคลากรนานาชาติทางออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2552 ก็ได้ปรับรูปแบบให้ทันสมัยและสะดวกในการใช้งานด้วยเช่นกัน

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนใช้บริการ MSU Press Center พร้อมสัมผัสกับโฉมใหม่ของเว็บไซต์ภาษาอังกฤษได้ที่ [www.inter.msu.ac.th](http://www.inter.msu.ac.th) และภาษาจีนเวอร์ชันใหม่ที่ [www.chinese.msu.ac.th](http://www.chinese.msu.ac.th) โทร. 043-754-315